

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG ĐÌNH**



BÀI DỰ THI

CUỘC THI VIẾT VỀ

**GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT
VÀ CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG
PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC QUẬN THANH XUÂN NĂM 2024**

**Thông tin tác giả: Họ và tên : Nguyễn Lệ Mỹ
Địa chỉ : Trường Tiểu học Khương Đình
Điện thoại : 0985 102 136**

**Thông tin nhân vật: Họ và tên : Nguyễn Thị Nương
Trường : Tiểu học Khương Đình
Điện thoại : 0976 926 359**

Thanh Xuân, tháng 8 năm 2023



Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Nhiều trong số họ là thầy, cô giáo - những người mang sứ mệnh “trồng người” mà toàn xã hội đã tin tưởng trao cho, những người thầy không quản khó nhọc, hết mình vì học sinh thân yêu. Tôi xin được chia sẻ với mọi người một tấm gương tiêu biểu trong trường tôi với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, vươn lên Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, vai trò, vị trí của người phụ nữ luôn được tôn vinh và khẳng định rõ rệt. Ở mọi lĩnh vực, ngành nghề, người phụ nữ đã thật sự tỏa sáng. Và ngày hôm nay, tôi muốn nói đến một người như thế, một tấm gương “Người tốt - Việc tốt” tại ngôi trường Tiểu học Khương Đình , đó là người đồng nghiệp đáng quý của tôi: Nguyễn Thị Nương - nhân viên thư viện của nhà trường.



Khi được hỏi về cô Nương, mọi người đều nhận xét cô Nương là một nhân viên thư viện nhiệt tình, luôn phấn đấu không ngừng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có luôn có trách nhiệm trong các hoạt động của nhà trường. Đó cũng chính là lí do mà cô luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của Ban giám hiệu cũng như đồng nghiệp tại trường Tiểu học Khương Đình.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô theo học trường Đại học Văn Hóa. Với cơ duyên nào đó cũng như với lòng mến trẻ, cô đến trường nhận công tác từ năm 2015 và gắn bó tới nay cũng đã được 8 năm với công việc “Nhân viên thư viện”. Có dịp, cô từng tâm sự với tôi: “ Chẳng hiểu cơ duyên nào cô lại chọn trở thành một nhân viên thư viện ở trường tiểu học, phải chăng vì cô thích làm việc ở nơi có nhiều tiếng cười trẻ thơ. Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn yêu quý đám trẻ như những ngày đầu vào nghề. Rồi càng công tác lâu năm, cô càng thấy đó thực sự là một cái duyên của mình”.

Trong công việc, đồng nghiệp trong trường ai cũng nhận thấy cô là một người nhiệt huyết, chăm chỉ, ngăn nắp, gọn gàng và cẩn thận. Về chuyên môn, cô luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động thư viện. Để hoạt động thư viện đạt kết quả tốt, cô đã ứng dụng công nghệ thông tin một cách phù hợp và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức hoạt động, phong phú như: *Tuyên truyền giới thiệu sách mới hàng tháng trong giờ chào cờ đầu tuần; Phục vụ thư viện xanh trong giờ ra chơi, buổi sinh hoạt cuối tuần thường xuyên; tổ chức “Ngày hội sách” cấp trường.* Tất cả các hoạt động ấy đã góp phần thấp lura thói quen ham đọc sách cho học sinh và giáo viên trong trường. Là cô giáo thư viện có chuyên môn vững vàng, nhiệt tình, uy tín với bạn bè, đồng nghiệp, cô luôn hoàn thành tốt các công việc nhà trường, cấp trên giao phó. Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, thư viện đã đạt danh hiệu Thư viện chuẩn . Tôi thật may mắn khi được là đồng nghiệp của cô. Tôi đã học tập được nhiều từ cách làm việc chuyên nghiệp, cẩn thận mà chu đáo của cô.



Cô Nương đang hướng dẫn các con học sinh đọc truyện tại thư viện

Thời gian trôi qua thật nhanh, kỉ niệm mà tôi nhớ nhất chính là tôi bước vào một căn phòng nhỏ có ghi: "Thư viện". Bước vào trong, trước mắt tôi là một cô giáo có dáng người nhỏ nhỏ, nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn cùng mái tóc đen dài óng mượt đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng. Tôi nhẹ nhàng chào hỏi cô, tự giới thiệu bản thân, nhân tiện hỏi mượn cô luôn ít sách giáo viên phục vụ cho giảng dạy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô, đó là một cô thủ thư xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, hơi chậm rãi. Hôm đó tôi có nhiều thời gian ở thư viện tìm hiểu cách loại sách, đồ dùng. Cũng từ hôm đó, chúng tôi có nói chuyện với nhau nhiều hơn, từ đó mới hiểu hơn về cô và những điều cô tâm sự. Trong một lần có việc đột xuất nên tôi không thể đón con, cũng chính là một bạn học sinh tại trường tiểu học Khương Đình. Thấy vậy Nương chủ động đề nghị giúp đỡ tôi là cứ để bạn ở đó cô sẽ chăm giúp, cô cẩn thận cho bạn ăn trưa rồi cho bạn lên lớp . Không chỉ vậy mà khi các đồng nghiệp cần giúp đỡ cô luôn sẵn sàng không nề hà cô là một người có trách nhiệm trong công việc của nhà trường, một người đồng nghiệp tốt bụng. Tuy cô nhỏ kém tôi hơn chục tuổi nhưng tôi luôn coi cô như một người bạn cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong công việc và cuộc sống.



Cô Nương đang hướng dẫn học sinh chơi trò chơi



Cô Nương và các con học sinh tại thư viện mở trường TH Khương Đình.

Không chỉ làm tốt mọi công việc ở trường, mà ở nhà cô Nương còn là người mẹ hiền, luôn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Mặc dù công việc bận rộn nhưng cô luôn sắp xếp thời gian để dạy con học và chơi với các con. Gia đình nhỏ của cô luôn đầy ắp tiếng cười. Bên cạnh cô là người chồng luôn chia sẻ, động viên cô để cô yên tâm hoàn thành tốt công việc của mình. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, sự

tận tụy và nỗ lực không ngừng phấn đấu của bản thân đã giúp cô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần không nhỏ cho ngôi trường Tiểu học Khương Đình. Chúc cô có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn giữ vững nụ cười trên môi. Cảm ơn cô vì những đóng góp thầm lặng của mình!

Xác nhận của Ban giám hiệu

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

Người viết

Nguyễn Lệ Mỹ